

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Thực hiện Công văn số 482/SGDDĐT-TCCB ngày 24/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022;

Căn cứ công văn số 85/GD&ĐT-TCCB ngày 28/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, Trường Mầm non Tân Tiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022;

Theo Kế hoạch, năm 2022 có 03 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường đó là:

1. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030

Chủ động triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, nhà trường ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo sự phân công của Kế hoạch đề ra.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 tại đơn vị.

Rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

Chủ động bố trí kinh phí, khuyến khích huy động các nguồn lực để duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại đơn vị: bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch để xây dựng chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn của đơn vị; tăng cường phối hợp trong triển khai; bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở những lĩnh vực đang có nhiều tồn tại, thách thức.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, trong đó quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và đổi mới, nhất là truyền thông trực tiếp và truyền thông qua ứng dụng công nghệ số, khai thác những thuận lợi của công nghệ thông tin vào các loại hình truyền thông trên nền tảng số để mọi người dễ tiếp cận, dễ quan sát và thực hành nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, nêu cao vai trò của giới trong xã hội.

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác truyền thông. Đẩy mạnh truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, áp-phích, pa-no, khẩu hiệu, video clip, sổ tay nghiệp vụ, phổ biến chính sách, chính sách về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các mô hình dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới của Việt Nam, của tỉnh, của huyện.

Tích cực xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép các hoạt động của đơn vị.

Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ, hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương; nhân rộng các điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

Truyền thông, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), để mọi người dân và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu được tư vấn, tham vấn, hỗ trợ, can thiệp khi bị bạo lực, xâm hại.

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 hiệu quả, sáng tạo, thích ứng với điều kiện, tình hình cụ thể.

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm và các buổi nói chuyện nhân các ngày 20/10, 08/3... thể hiện các thông điệp bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với các hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa thông tin nhanh, hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, BGH trong chỉ đạo, triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và kiểm tra, và đề xuất các chính sách có liên quan; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác về bình đẳng giới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định hiện hành, phù hợp với thực tế của đơn vị.

Thực hiện vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản qui phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 hàng năm của đơn vị.

Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi đơn vị quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng/năm của đơn vị.

Nơi nhận:

- LD Phòng;
- Công TTĐT nhà trường;
- Lưu VP.

**TM. NHÀ TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG**



Vũ Thị Mai Anh